

‘กท.แจงดืบหน้าสอบ‘ราชภัฏดี’

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงความคืบหน้าขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริงการดำเนินโครงการก่อสร้างอุทยานราชภัฏดี ที่มี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานว่าคณะกรรมการทยอยเชิญคณะกรรมการที่รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการมาให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ รวมทั้งขอผลการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานทุกคณะ ซึ่งมีกว่า 20 คณะ มาประกอบการพิจารณา คณะกรรมการทำงานตลอดทั้งวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏแก่สังคมโดยเร็ว ที่ผ่านมากรรมการและอดีตกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกท่านให้ความร่วมมืออย่างดี เข้ามาให้ข้อมูลด้วยความเต็มใจ

พล.ต.คงชีพกล่าวสำหรับสัปดาห์นี้คณะกรรมการจะเชิญคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการงบประมาณในทุกกลุ่มงบประมาณที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล เพื่อสร้างความกระจ่างในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อกังขาของสังคมต่อไป ขอเวลาให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ทำงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงร่วมกันในที่สุด

“ตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับรายงานว่าประชาชนยังคงทยอยหลั่งไหลเข้าถวายราชสักการะและชมอุทยานราชภัฏดีอย่างล้นหลาม เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนคนไทยมีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์ จึงอยากขอความร่วมมือต่อบุคคลบางกลุ่มที่พยายามเคลื่อนไหวให้เป็นข่าวในทิศทางที่ไม่เหมาะสมต่อสถานที่แห่งนี้” พล.ต.คงชีพกล่าว

แจงดืบหน้าปรับปรุง‘ราชภัฏดี’

เมื่อเวลา 09.00 น. วันเดียวกัน พล.ต.สัญญา จันทร์สงวน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้แจ้งปิดพื้นที่ภายในอุทยานราชภัฏดี โดยไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตามปกติ เนื่องจากอาจได้รับอันตรายในขณะที่มีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนน ระบบไฟฟ้า ประปา เพื่อให้ทันการส่งมอบงาน โดยมีทหารช่างและบริษัทผู้รับเหมาเอกชนเข้ามาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 1-2 วัน ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางกรมและไม่ทราบล่วงหน้าว่ามีการปิดพื้นที่เพื่อปรับปรุงเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้บันทึกภาพบริเวณด้านนอกริมถนนเพชรเกษมได้

“ยืนยันว่าการปิดพื้นที่ไม่เกี่ยวกับกรณีกลุ่มนักศึกษาจะเข้ามาเคลื่อนไหว เนื่องจากภายในอุทยานถือเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการบูชาสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์ด้วยจิตศรัทธาและแสดงความจงรักภักดี ที่สำคัญภายในอุทยานไม่ควรเป็นพื้นที่สร้างปัญหาความขัดแย้งใดๆ” พล.ต.สัญญา กล่าว